

กรม.หนุนปรับแก้กฎกระทรวงฯ คณะกรรมการสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับร.ขนาดเล็ก

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ย. 2563

กรม.หนุนปรับแก้กฎกระทรวงฯ สถานศึกษาขนาดเล็ก

รมว.ศธ.เผย กรม.รับทราบการปรับแก้ไขกฎกระทรวงฯ
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ให้เป็นปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
(กรม.) ว่า ตนได้รายงานให้ที่ประชุม กรม.รับทราบถึงการปรับแก้ไขกฎกระทรวงฯ กำหนดจำนวนกรรมการ
คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและรองรับ
รับกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขที่พบจากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ
สถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ทางไกลบางแห่งไม่สามารถหาองค์กรชุมชนที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า
า 15 คนได้ โดยมีการปรับใหม่กำหนดองค์ประชุมชุมชนที่มีประชาชนรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 7 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า
ปัจจุบันมีสถานศึกษาตั้งใหม่หลายแห่งยังไม่มีศิษย์เก่าจึงไม่สามารถสรรหากรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าได้โดยเฉพา
ะสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีการปรับใหม่ กำหนดให้สรรหากรรมการอื่นๆ
จนกว่าจะมีศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถทำหน้าที่เป็นกรรมการเป็นผู้แทนศิษย์เก่าได้
และสถานศึกษาขนาดเล็กบางแห่ง มีครูเพียงคนเดียวและครูดังกล่าวเป็นกรรมการผู้แทนครูติดต่อกันครบ 2
วาระแล้วจึงไม่สามารถสรรหาผู้ที่มาเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนครูในวาระต่อไปได้
ดังนั้นจึงมีการปรับใหม่ให้สถานศึกษาที่มีข้าราชการครูเพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้แทนครูเกิน 2
วาระได้ ทั้งนี้ที่ประชุม
กรม.ไม่ได้มีการทักท้วงการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้แต่อย่างใดจึงสามารถประกาศใช้ได้ทันที

“ในการประชุม กรม.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกกระทรวงเร่งรัดการใช้จ่ายงบฯ ซึ่งในส่วนขอ
ศธ.จะนำมาดำเนินการให้สถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนลดการใช้พลาสติกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”
นายณัฐพล กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563](#)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ